

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<b>ไม่ได้ยกเลิกบัตรทอง</b> -เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่ยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น หลังมีข่าวบิดเบือนความจริงเผยแพร่ทางออนไลน์
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<b>ต่ออายุราชการแพทย์เกษียณ</b> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ส่งหนังสือแจ้งเวียนทุกจังหวัด เรื่องการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งในสายงานแพทย์ระดับเชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อไป เพื่อให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มจากระบบการผลิตปกติ โดยแพทย์เกษียณอายุที่สมัครใจรับราชการต่อจะถูกส่งเข้ารับการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวตามหลักสูตรมาตรฐาน และกลับไปทำงานในคลินิกหมอครอบครัวในแต่ละพื้นที่
มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<b>ลักลอบขนอสุจิ</b> -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า การพิสูจน์น้ำเชื้ออสุจิของกลางอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของนักเทคนิคการแพทย์ รพ.ขอนแก่น โดยจะนำไปเข้าเครื่องแยกโครโมโซมว่าโครโมโซมเพื่อนำไปพิสูจน์ว่าเข้ากับบุคคลใด จากนั้นจะแจ้งผลให้ส่วนกลางดำเนินการต่อไป เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามี 6 หลอด เป็นของคน 2 คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตอนนี้ได้ข้อมูลของผู้ที่รับมอบฉันทะจากเจ้าของอสุจิ ทั้ง 2 สัญชาติมากขึ้น โดยมีเอกสารพาสปอร์ตไทย ระบุว่า เป็นชายไทย แต่เกิดที่ญี่ปุ่น ทราบชื่อนามสกุลแล้ว สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นนายยู คนที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเคยให้ข้อมูลไว้ แต่ยังไม่ยืนยัน นอกจากนี้ จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคายส่งมา ยังพบเอกสารแบบฟอร์มของคลินิกในต่างประเทศด้วย ถือเป็นการเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อสังเกตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนขยายผลต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<b>รีเทนเนอร์เถื่อน</b> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร โฆษกกรม สบส. เตือนจัดฟัน ไข้รีเทนเนอร์เถื่อน อาจติดเชื้อช่องปากอักเสบ กลายเป็นแผล ซึ่งอาจลุกลามเป็นมะเร็งได้ หากมีความประสงค์จัดฟัน ให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตจาก 1.มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล แสดงไว้ในที่เปิดเผย และเห็นชัดเจน 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4.มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพหรือผู้ประกอบการโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ผู้ใดเปิดคลินิกทันตกรรมโดยไม่ได้ออกใบอนุญาต จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ข้อหาเปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากให้บริการทันตกรรม โดยไม่มีประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นเครือข่าย หากพบคลินิกทันตกรรมเถื่อน หมอเถื่อน แจ้งสายด่วนกรม สบส. 02-193-7999 หรือเฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมประชาสัมพันธ์	<b>พัฒนาชุดทดสอบแอนติบอดีไวรัสชิกา</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสชิกาด้วยวิธี Real time RT-PCR ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งพัฒนาการตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG เพื่อตรวจทารกแรกเกิดและมารดา นอกจากนี้กำลังพัฒนาชุดทดสอบวิธี Immunochromatography เพื่อตรวจหาแอนติบอดี IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสซิกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการนำไปใช้
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9	<b>สมุนไพรรดอ้วน ปลอดภัย</b> -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์อาหาร "โนโยโย่" ตรวจสอบพบโฆษณาขายทางเฟซบุ๊ก แอบอ้างลดน้ำหนัก ลดสัดส่วน ไมโยโย่ ขับถ่ายดีขึ้น เร่งเผาผลาญ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบฉลากผลิตภัณฑ์ระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-24858-1-0014 ซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ มัลติเอิร์บ โดยเจ้าหน้าที่ ออย.ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ มัลติเอิร์บไม่พบการผลิตและไม่พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "โนโยโย่" แต่อย่างไรก็ตาม เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม ใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย มีโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้เด็ดขาด หากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือมีข้อสงสัยร้องเรียนสายด่วน ออย. 1556
เดลินิวส์	<b>โรคซึมเศร้า</b> -เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ความรู้ ว่า ภาวะโรคซึมเศร้าพบได้แทบทุกช่วงวัย เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โดยมีความเครียดเป็นตัวกระตุ้นโรค ซึ่งจะส่งผลไปถึงการใช้ชีวิต การเรียน การงาน รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้าพบว่าตนเองหรือผู้ใหญ่ใกล้ตัว เริ่มมีอาการผิดปกติ อย่างมองข้าม หากไม่แน่ใจสามารถโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือพบจิตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ซึ่งโรคนี้รักษาได้ด้วยยาหรือการทำจิตบำบัด ปรับพฤติกรรมความคิด สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจ ดูแลกัน และกัน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
มติชน	<b>สมุทรสงครามคุ้มครองพลาสติกตากแห้ง</b> -เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่ ออย.พบการใช้ยาฆ่าแมลง (ดีดีที) ฉีดป้องกันแมลงวันตอมพลาสติกตากแห้ง บางรายใช้ฟอร์มาลินป้องกันไม่ให้ปลาเน่าเสีย สสจ.สมุทรสงครามเตรียมสุ่มเก็บตัวอย่างพลาสติกมาตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงดีดีทีและฟอร์มาลิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป หากพบการใช้หรือครอบครองสารดีดีที จะมีความผิดตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตรวจพบดีดีที หรือพบฟอร์มาลินในพลาสติกในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เดลินิวส์  เดลินิวส์	<b>ความปลอดภัยทางถนน</b> -เสนอข่าว นพ.วิทยาชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลก และรพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โซเชียลมีเดีย หรือ นิว มีเดีย ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์สัปดาห์แห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2017 ครั้งที่ 4 เน้นการจัดการความเร็วที่องค์การสหประชาชาติขอให้ประเทศสมาชิกทำร่วมกันทั่วโลก ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 60 เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6 แสนคน จาก 1.5 ล้านคน ที่เสียชีวิตเพราะการขับรถเร็ว ภายใต้สโลแกน "SAVE LIVES #SLOW DOWN" หรือ "ลดเร็ว#ลดเสี่ยง" -เสนอข่าว นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผจก.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนน ว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์เกิดจากผู้ขับขี่ โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุมาจากการล่นสายตา หรือเสียสมาธิจากการควบคุมรถ เช่น แซด หรือพิมพ์ข้อความผ่านไลน์และเฟซบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าการขับรถปกติถึง 23 เท่า ส่วนการเปิดกระจกสูบบุหรี่ไปพร้อมกับการขับรถมือเดียว ขู่หรืออาจปลิวไปโดนมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาด้านหลัง ส่งผลให้คนขับมอเตอร์ไซค์เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุได้ อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ เอาใจใส่จริงใจเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มคนขับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกควรมีการติดตั้งกล้องในรถเหมือนประเทศจีน เพื่อให้เห็นพฤติกรรมคนขับ
ข่าวสด	<b>ถอดบทเรียนสงกรานต์เมา</b> -เสนอบทความ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จัดเวทีเสวนา "ถอดบทเรียนสงกรานต์เมา...ใครกอบโกย ใครสูญเสีย" โดยนายคำณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังและติดตามการทำผิดกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การโฆษณา และว่าด้วยการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม เชิญชวนให้ดื่ม มีของรางวัลตอบแทน รองลงมา การดื่มสุราในสถานที่ห้ามดื่ม เช่น ดื่มท้ายกระบะ ดื่มในวัด ในสวนสาธารณะ สะท้อนว่าธุรกิจเบียร์ยังยึดพื้นที่สาธารณะสถานบันเทิง ถนนหน้าห้าง ทำการตลาด โดยไม่เคยออกมาร่วมรับผิดชอบความสูญเสียหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยรัฐบาลต้องประกาศมาตรการโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัยทั่วประเทศ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และควรห้ามขายและดื่มสุราในกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆ โดนออกประกาศตั้งแต่ตอนนี้ให้มีผลบังคับใช้สงกรานต์ปีหน้า เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ปรับตัว</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.ศรีวิรัช ลาภใหญ่ล้อยสมุทธร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้สะท้อนการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ ไม่เคยบังคับใช้ได้โดยทุกสงกรานต์ เป็นช่องว่างให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้การเสนอความบันเทิงแทรกเป็นกลยุทธ์ในเทศกาลนี้ได้</p>
สยามรัฐ มติชน แนวหน้า	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสี่ยงเสียชีวิต พิกัด กะทันหันเพิ่มขึ้น ยอดผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลกว่า 25 ล้านคนต่อปี องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 68% ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก เกิดจากโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพ การที่รัฐบาลพยายามสร้างกลไกการรักษาด้วยนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิได้ทุกที่ ทำให้ประชาชนไม่ต้องสำรองเงินจ่าย แต่ต้องมีความรัดกุมเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ระบบที่ฟุ่มเฟือยไม่ถูกต้อง และครอบคลุม</p>
เดลินิวส์	<p><b>การดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนและปรับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการกำหนดให้เป็นหลักสูตรกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นทิศทางเดียวกัน</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>แอปฯ ตรวจสอบสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตแบบพกพาที่ช่วยสร้างการทดสอบเชิงคลินิก (Clinical Test) ของเลือด และส่งผลไปยังแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์ เพื่อยกระดับการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับเครือข่ายอาสาสมัครและสถานีนอมนามัย โดยการตรวจวัดแบบ Screening Test ขึ้นพื้นฐาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสุขภาพพื้นฐาน ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้ภายใน 6 วินาที</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สกัด'หมามู๋' ทำอาหารเสริม</b></p> <p>-เสนอข่าว ม.รังสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาค้นแบบอาหารสุขภาพจากหมามู๋ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ และใช้เป็นหลักฐานสำหรับยื่นจดแจ้งต่อ อย. ปัจจุบันหมามู๋ยังไม่อยู่ในรายการสมุนไพรที่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหาร ดังนั้น การศึกษาวิจัยจึงต้องทำอย่างรอบด้านทั้งความปลอดภัย ประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>การแพทย์ 4.0</b></p> <p>-เสนอบทความ "ประเทศไทย 4.0" คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว 5 กลุ่ม ให้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งไทยและจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนผลิต หรือให้บริการทางการแพทย์ในทุกด้าน โดยเปิดประเภทให้การส่งเสริมใหม่ 4 กิจการ ได้แก่ 1.กิจการบริการสาธารณสุข ด้านแพทย์แผนไทย 2.กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้านหัวใจ ด้านมะเร็ง และด้านไต 3.กิจการสถานพยาบาล จะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เฉพาะ เพื่อกระจายการให้บริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และ 4.กิจการบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางเรือ โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน อินเตอร์แควร์ เอเชีย 2017 ในระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.นี้
ไทยโพสต์	<p><b>ศูนย์ช่วยเหลือทารกแรกเกิดป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ปิยะเวทเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดและปริกำเนิด และศูนย์การบริการผู้ป่วยต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และนำร่องประเทศไทยสู่ รพ. 4.0 ในอนาคตมีแผนเพิ่มเติมยงให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ตามนโยบายของ รมว.สธ. เรื่องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาระดับโลก</p>
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้แรงงานอิสระ ลูกจ้างที่ไม่มีนายจ้าง ทาบแร่แผงลอย วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือแรงงานที่ทำงานอยู่บ้าน เข้าสู่ระบบมากขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบ มีทางเลือกใหม่เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และยังสามารถใช้สิทธิร่วมกับสิทธิบัตรทองได้ และหากขาดเงินสมทบ ยังเป็นสมาชิกต่อไปได้ โดยรัฐบาลร่วมสมทบจ่ายเงินกับผู้ประกันตนด้วย</p>
ไทยโพสต์ new)108  เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>ไลฟ์สดแขวนคอลูกสาว</b></p> <p>-เสนอข่าว หนุ่มระวางเมียมีชายอื่น หอบลูกสาววัย 11 เดือนออกจากบ้านไปก่อเหตุไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก นาที่แขวนคอลูกในโรงแรมร้าง ก่อนที่จะแขวนคอตัวเองตายตาม ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยพฤติกรรมทำนองนี้เริ่มมีมากขึ้น ส่งผลเกิดการเลียนแบบ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและผู้มีจิตใจเปราะบาง เตือนผู้ที่พบเห็นอย่าแชร์หรือบอกต่อ</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเด็กหญิงเกี่ยวกับเหตุการณ์น่าสะเทือนขวัญดังกล่าว และระบุว่าได้นำคดีออกจากระบบแล้ว</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ  เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>ทำร้ายเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 31 ปี แจ้งความกับ ร.ต.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองสว.สอบสวน สภ.คูคต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเอ (นามสมมติ) อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของ ด.ช.ซี (นามสมมติ) ลูกชายวัย 1 ขวบ 9 เดือน ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุด หลังพบว่านายเอจับด.ช.ซี ที่มุมลับกับพื้นอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บ มีแผลซ้ำที่ตาและขา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.นิด (นามสมมติ) อายุ 34 ปี อุ้มต.ญ.น้ำหวาน (นามสมมติ) บุตรสาวอายุ 2 ขวบครึ่ง เข้าร้องเรียนสื่อมวลชนที่สมาคมผู้สื่อข่าว จ.นครศรีธรรมราช หลังจากบุตรสาวถูกครูที่เลี้ยงกระทาทุณ จนเนื้อตัวเป็นแผลฟกซ้ำทั่วร่างกาย พร้อมนำไปแจ้งความกับสภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และผลตรวจร่างกายโดย นพ.ชัยนันทน์ สวัสดิ์สินธุนาท แพทย์ประจำ รพ.นครคริสเตียน มาเป็นหลักฐานยืนยัน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>หุ่นยนต์พยาบาล</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว เมืองหางโจว ประเทศจีน ผลิตหุ่นยนต์ทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล สามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน ช่วยจดจำตารางการให้ยา และส่งข้อมูลให้ทราบเมื่อผู้สูงอายุรับประทานยาเรียบร้อยแล้ว และยังสามารถใช้หน้าจอทัชสกรีนที่ตัวหุ่นยนต์วีดีโอคอลล์ไปยังลูกหลานได้ด้วย</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคสังคมกัมหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว คัลยแพทย์ไซส์นหลัง จากศูนย์การแพทย์สหรัฐอเมริกา เผยว่า พบผู้ป่วยคนรุ่นใหม่มีอาการผิดปกติที่คอ ไหล่ บ่า หลัง และกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ที่สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และแล็ปท็อป มากเกินไป จนเกิดโรคไหล่คอดก ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมอาจทำให้ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงได้ การป้องกันคือใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรใช้ทั้งสองข้างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างไหล่ คอ และหลัง</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เฟซบุ๊ก จำพิชิต ขจัด พาลชน	<p><b>หมอสั่งยาผิด ม.3 ตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีพ่อของเด็กหญิงวัย 15 ปี ชาว จ.พัทลุง ที่พาบุตรสาวป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไปรักษาตัว รพ.แห่งหนึ่ง แต่แพทย์จ่ายยาผิดพลาด โดยให้ยาไทรอยด์ไปให้แทน จนอาการทรุดลงต่อเนื่องและเสียชีวิตในวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ล่าสุด นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความผู้ไกล่เกลี่ย เปิดเผยว่า ทางรพ.ยินยอมจ่ายค่าเยียวยาให้กับนายสมบุรณ์ แซ่ลิ้ม อายุ 45 ปี พ่อของเด็ก จำนวน 360,000 บาทตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยนายสมบุรณ์ไม่ติดใจเอาความรวมทั้งอโหสิกรรมให้แก่แพทย์และรพ.
เพจDrama-addict	<b>ผลวิจัยน้ำอืดลมใสน้ำตาลเทียม</b> -นำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยล่าสุดของ American Heart Association มีตัวเลขกลุ่มที่กินพวกน้ำอืดลมที่ใส่น้ำตาลเทียม มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมกับโรคเส้นเลือดในสมองสูงกว่าคนที่ไม่ได้กิน งานวิจัยนี้ไม่ครอบคลุมถึงหญิงหวาน ซึ่งขณะนี้ เป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ปลอดภัยสุด และยังไม่มีการวิจัยระบุถึงอันตรายในระยะยาว
เพจDrama-addict	<b>คัพเค้กผสมพริกแกง</b> -นำเสนอข้อมูล ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Panu Leeluesai โพสต์เรื่องงาน Thailand Comic 2017 จัดขึ้นวันที่ 21-23 เม.ย. 60 ที่ห้างฯ สยามพารากอน มีผู้นำคัพเค้กผสมพริกแกงมาแกล้งคนในงาน ทำให้ทีมงานต้องเสีย อากาศยังทรงอยู่ คาดผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในวงการการ์ตูน คอสเพลย์
เพจDrama-addict	<b>เด็ก 7 ขวบถูกแม่เลี้ยงทรมาณ</b> -แชร์ข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ ว่า มี ด.ญ. 7 ขวบอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือ ประชาชนที่พบเห็นจึงแจ้งตำรวจ พบว่าตามร่างกายมีบาดแผลพุพอง คล้ายโดนน้ำร้อนลวก จึงนำส่งรพ.แหลมฉบัง เพื่อรักษา และมีการประสานอำเภอศรีราชาและกาชาดมาช่วยเหลือต่อไป เจ้าหน้าที่ตามไปที่บ้านเด็ก แม่เลี้ยงอ้างว่าเด็กนำน้ำร้อนมารดใส่ตัวเองและมักชอบทำร้ายตัวเอง ซึ่งตำรวจจะสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch